
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

   1. นายวัชระ วสุนธราภิวฒัก์ ประธานสภาเทศบาล วัชระ วสุนธราภิวฒัก์  

   ๒. นายประจิน เนื้อเขียว รองประธานสภาเทศบาล ประจิน เนื้อเขียว  

๓. นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล ศุภชัย ฤกษ์มงคล  

๔. นายยงยุทธ สมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ยงยุทธ สมทอง  

   ๕ นายนิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ สมาชิกสภาเทศบาล นิติพัฒน์ ชัยวิริยะกิจ  

๖. นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ โมรา  

๗. นายจรัญ เมืองไทย  สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ เมืองไทย   

๘. ด.ต.ไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภาเทศบาล ไพโรจน์   ภิญโญ  

๙. นายจิตติ  พรหมเพศ สมาชิกสภาเทศบาล จิตติ   พรหมเพศ  

๑๐. นายโชคดี หนูคีรี สมาชิกสภาเทศบาล โชคด ี หนูคีรี  

1๑. นายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล วิชัย พลายด้วง  

1๒. นายอํานวย  เพ็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล อํานวย  เพ็งจันทร์  

1๓. นายปฏิภาณ เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิภาณ เสนะคุณ  

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสุวัฒน์ เนาว์รุ่งโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

2. นายมนตรี กัลยา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

3. นายนคร  ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

4. นายโสภณ เมืองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 

5. นายปัญญา จินาวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี ทรงชัย วงษ์วัชรดํารง  

2. นายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรี สมใจ สมศิริ  

3. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล เตือนจิต จงคง  

๔. นางสุนันทา เพชรย้อย หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล สุนันทา เพชรย้อย  

๕. นางนพมาศ บุญแก้ว ประธานชุมชนเขาปรีดี นพมาศ บุญแก้ว  

๖. น.ส.สายใจ บุญคงมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง สายใจ บุญคงมาก  

๗. นางนุชนารถ ช่วยอุปการ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน นุชนารถ ช่วยอุปการ  

๘. น.ส.ปราณี รัตนบุรี สันทนาการชํานาญการ ปราณี รัตนบุรี  

๙. นายสุจินต์ คงเอียด ตัวแทนประธานชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สุจินตื คงเอียด  

๑๐. นางอารีย์ เจริญฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อารีย์ เจริญฤทธิ์  

1๑. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ ผู้อํานวยการกองช่าง อนุชา ธนาวุฒ ิ  

1๒. นางทิพวัลย์ รัตนพันธุ์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทิพวัลย์ รัตนพันธุ์  

1๓. นายกษดิิศ แสงจันทร์ รก.ผอ.กองช่างสุขาภิบาล กษิดิศ แสงจันทร์  

1๔. นายยศฐา คํางาม ประธานชุมชนโดมทอง ยศฐา คํางาม  

15. นายสมพร เนื้อเขียว ประธานชุมชนท่าแพเหนือ สมพร เนื้อเขียว  

16. นายสุเทพ ใหมแก้ว ประธานชุมชนหลังโรงพยาบาล สุเทพ ใหมแก้ว  

17. นายสุจินต์ สมทรง ประธานชุมชนบ้านในหวัง สุจินต์ สมทรง  

18. นายเจริญพร วงษ์อักษร ประธานชุมชนยุทธศาสตร์ เจริญพร วงษ์อักษร  

19. นางนงนภัส นําผล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ นงนภัส นําผล  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562      
วันที ่17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้.- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562 และฉบับที่ 10/2562 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2562      
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ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณราจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลี 
และรื้อถอนห้องเก็บพัสดุในศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ภายในวัดชัยชุมพล 

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  
รถขุดไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน 

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนน 
ประชาอุทิศ ซอย 8 

ระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุง 
ทางจักรยานเลียบคลองท่าแพ บ้านในหวัง 

ระเบียบวาระที่ 11 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนนาฬิกาหอ) 

ระเบียบวาระที่ 12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลา
ประชาคม) 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ 

         ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ จุดเทียน 
ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้า       
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 
ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง       
ฉบับที่ 9/2562 และ ฉบับที่ 10/2562 

ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดทํา            
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562 และฉบับที่ 
10/2562 
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เสนอคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และที่ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง    
และผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2562 และวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตามลําดับและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ 

ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้นําแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9/2562 และ ฉบับที่ 10/2562 ที่ได้ประกาศใช้แล้ว มาแจ้งให้สภา
ท้องถิ่นทราบ ตามระเบียบฯ สําหรับรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว 
นะครับ ผมก็แจ้งเพ่ือทราบนะครับ 

เรื่องท่ี 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลลา 5 ท่าน  คือ 
1. นายสุวัฒน์  เนาว์รุ่งโรจน์ 
2. นายมนตรี  กัลยา 
3. นายนคร  ทองคํา 
4. นายโสภณ  เมืองทรัพย์ 
5. นายปัญญา  จินาวงศ์ 

และขอต้อนรับประธานชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในวันนี้ครับ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.๒๕62 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2562 
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ  
ระเบียบวาระท่ี 1 อยู่ในหน้าที่ 3 
ระเบียบวาระท่ี 2 อยู่ในหน้าที่ 3 – 4   
ระเบียบวาระท่ี 3 อยู่ในหน้าที่ 4 – 7  
ระเบียบวาระท่ี 4 อยู่ในหน้าที่ 7 – 8  
ระเบียบวาระท่ี 5 อยู่ในหน้าที่ 9  
และระเบียบวาระท่ี 6 อยู่ในหน้าที่ 9 - 11  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขคําพูดหรือข้อความในรายงานการประชุมนี้บ้าง เชิญครับ 

- ไม่มี   – 

ถ้าไม่มีผมถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นะครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ประชุม
เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ก่อนที่จะไประเบียบวาระท่ี 3 ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ.2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ในระเบียบวาระที่ 10 หน้าที่ 6  
ย่อหน้าสุท้าย ซึ่งพิมพ์ตัวอักษรผิดคือ จ านวนเงินตัวเลข 22,000 บาท (สองหม่ืนสองพัน
บาท) แต่ในวงเล็บที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ผิดเป็นหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน ดังนั้น ผมจึงขอ
แก้ ไข ตั ว อักษรที่พิมพ์ผิด เพื่ อ ให้ถู กต้องนะครับ เป็นสองห ม่ืนสองพันบาทถ้วน  
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ผมขอมติที่ประชุมแก้ไข ข้อความที่พิมพ์ผิด ดังกล่าวเพ่ือให้ถูกต้องนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิด กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้แก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิด 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์
สํานักงาน เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562        
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน     
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 
 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 หมวดเงินเดือน 

ประเภท  เงินเงินเดือนพนักงาน                    เป็นเงิน  ๑76,๐๐๐     บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑส์ํานักงาน 

- ค่าโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม               เป็นเงิน   176,0๐๐    บาท 
           รวมเป็นเงิน          176,0๐๐     บาท 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ให้บริการการใช้ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสงแก่
ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชมรม สโมสรและกลุ่มต่าง ๆ ที่ขอใช้บริการ รวมทั้งใช้ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง แต่เนื่องจากยังขาดโต๊ะอาหารสําหรับให้บริการประชาชนและจัด
กิจกรรมของเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
รายการโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม จํานวน 80 ตัว ในวงเงินงบประมาณ 176,0๐๐ บาท (หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

- โต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม. X 0.75 ม.ไม้พ้ืนโต๊ะโครงสร้างใช้
ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2” X 2” ทั้งหมด พ้ืนใช้ไม้เนื้อแข็ง 3/4” X 8” ตีชนเพลาะ 6 แผ่น อัดกาว
แน่นขัดแต่งเรียบ ขาโต๊ะใช้เหล็กกลม Ø 1” เชื่อมยึดติดให้แข็งแรง รอยเชื่อมทาสีน้ํามัน   
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จํานวน 80 ตัว 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา
อนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน ผมเข้าใจ
เทศบาลต้องบริการพ่ีน้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยตั้งงบเพ่ือจัดซื้อโต๊ะสี่เหลี่ยมตามรูปแบบที่
อ้างถึงในญัตติ  ผมเข้าใจ ผมมาติงหน่อย เราต้องการโต๊ะสี่ เหลี่ยมแบบนี้ ใช่ ไม่ครับที่ว่า          
ขนาด 1.20 ม. x 1.20 ม. ความหนา 75 มิล งบประมาณจริง ๆ ตั้งไว้ 176,000 บาท 
หมายความว่าโต๊ะ 1 ตัว ราคา 2,200 บาท ตัวละ 2,200 บาท ถ้าเราพูดง่าย ๆ ว่ามันจะแพง
ไปไม่ แล้วก็ครบชุดหรือไม่ อย่างน้อยท่ีสุดโต๊ะอาหารต้องมีเก้าอ้ี เก้าอ้ีต้องของบประมาณใหม่อีก
ไม่ ผมยังข้องใจตรงนี้ว่าถ้าเราซื้อแล้วต้องซื้อให้ครบชุดไม่ดีกว่าหรือครับ เราจัดซื้อจัดจ้างทําให้
ครบชุดเพ่ือบริการพ่ีน้องประชาชน เราไม่ต้องหาเก้าอ้ีมาเอง ตรงนี้เป็นเรื่องโต๊ะอย่างเดียว
หรือไม่ครับท่านนายก ถ้างบประมาณจริง ๆ ผมว่าโต๊ะตัวนั้น ผมจําได้ชุมชนท่าแพใต้เป็น
ผู้รับเหมาจัดทําโต๊ะประมาณตัวละ 800 บาท ผมจําได้แต่ว่า 4 – 5 ปีมาแล้ว โครงการ SML 
ประมาณนี้ครับ แต่ตรงนี้ตัวละ 2,200 บาท ผมว่ามันจะแพงไปหรือไม่ หรือว่าคุณภาพดีกว่า
โต๊ะของชุมชน ผมไม่เข้าใจครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ เราต้องพิจารณาครับว่า
การซื้อโต๊ะ การที่เราใช้ไม้ยาง แน่นอนครับว่าอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นนะครับ แต่เราซื้อไม้ที่
ค่อนข้างแข็ง มันก็จะทําให้เกิดความแข็งแรง ดังนั้น ราคาจึงค่อนข้างสูง ซึ่งตรงนี้เป็นราคากลาง
ที่เขากําหนดตามระเบียบราชการ ผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับ เรื่องเก้าอ้ี เราใช้เก้าอ้ีพลาสติก 
ดังนั้น ไม่ได้ใช้งบประมาณที่โอนเข้ามาซํ้าอีก ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่า
ครุภัณฑ์สํานักงาน กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ อนุมัติ 11 เสียง 
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เลขานุการสภาเทศบาล (ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย) จํานวน 7 ชุด ในวงเงิน 605,120.- บาท (-หกแสนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จํานวน 7 ชุด เป็นเงิน 672,000.- บาท (-หกแสนเจ็ด
หมื่นสองพันบาทถ้วน-) นั้น 

เนื่องจากรายละเอียดในคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สําหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 7 ชุด เป็นเงิน  672,000.- บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่น
สองพันบาทถ้วน-) ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2560 
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ที่มีความจําเป็นต้องใช้ เพ่ือความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนและไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน จึงจําเป็นต้องแก้ไข/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย         ในวงเงิน  672,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 
สําหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 7 ชุด  (รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน      
แนบท้าย)  

ข้อความใหม่ 
โทรทัศน์วงจรปิด     ในวงเงิน  605,120.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 7 ชุด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง     
แต่ละชุดประกอบด้วย.-  
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1. เครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้.-  

1.1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานแนบท้าย) 

2. กล้องอินฟาเรด 3MP จํานวน 4 ตัว 
3. สาย RG6 dBy + shing สีดํา 95% + power จํานวน 1,000 เมตร 
4. หม้อแปลงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12V 1A จํานวน 4 ตัว 
5. ตู้ RACK ไม่น้อยกว่า 19" 6U จํานวน 1 ตู้ 
6. จอ LED ไม่น้อยกว่า 21.5" จํานวน 1 จอ 
7. ฮาร์ดิส 1 TB จํานวน 1 ตัว 
8. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 หน้า 81 ลําดับที่ 1 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) ข้ อ 29 “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง เพ่ือขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย) จํานวน 7 ชุด เป็นเงิน 672,000.- บาท  
(-หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
เ พ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่ อไป ขอแสดงความนับถือ  ลงชื่ อ  นายทรงชัย  วงษ์ วัชรดํ ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

 รายละเอียดข้อความเดิมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถทําการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ 

(Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และการย่อขยาย (Zoom) แบบ Optical 
Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 30 เท่า 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel 

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.42 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)    

และไม่มากว่า 0.06 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ Motion Detection ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
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- ไดร้ับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้อง ได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสําหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศา C ถึง 50 องศา C เป็นอย่างน้อย 
- สามมารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP, 

IEEE 802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

หรือ  Mini SD Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming  

Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ  
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิด ประจําปี พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 

6 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม 

รายละเอียดข้อความใหม่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 

2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สําหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color)    

และไม่น้อยกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ํ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่ า             

4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
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- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Oper Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นไปอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า และ สามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at 
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) 
ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 

- สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 

IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ 
Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร

ปิดประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ผมทราบนะครับว่า ญัตตินี้ได้ผ่านมติของสภาเทศบาลไปแล้ว เพียงแต่ท่าน
ผู้บริหารต้องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณจากงบประมาณเดิม 672,000 บาท 
เป็น 605,120 บาท ผมต้องการทราบเพียงแค่ว่าคุณลักษณะของกล้องวงจรปิดจากคุณสมบัติ
เดิมที่สามารถทําการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ข้อความใหม่ไม่มีและอีกอย่างมี 
Frame Rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที เป็นข้อความเดิม แต่ข้อความใหม่ frame Rate 

เหลือไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที เกี่ยวกับงบประมาณหรือไม่ ขอทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขออนุญาตให้ทาง    
กองสวัสดิการสังคมเป็นคนที่หาข้อมูลเป็นคนชี้แจงครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณทิพวัลย์  รัตนพันธ์ เชิญครับ 

นางทิพวัลย์  รัตนพันธ์ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม สืบเนื่องจากการที่ต้องแก้ไขคําชี้แจง 
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เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ เนื่องจากมาตรฐานราคากลางที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 เป็นมาตรฐานราคากลางของปี 2560 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว 
ขณะนี้มาตรฐานราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้ใช้ของ
ประจําปี 2561 ขอบคุณค่ะ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ 

ดาบต ารวจไพโรจน์  ภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอถามว่า Frame Rate ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที ข้อความใหม่เหลือ 
25 ภาพต่อวินาที มันเปลี่ยนแปลงอย่างไร คือ น้อยลงกว่าเดิมจาก 30 ภาพเหลือ 25 ภาพ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคุณทิพวัลย์  รัตนพันธ์ เชิญครับ 

นางทิพวัลย์  รัตนพันธ์ 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม มาตรฐานจะดีกว่า แต่รายละเอียดจะเป็น
ตามมาตรฐานราคากลาง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมขอเบรกขอหารือ 
เนื่องจากว่าประธานชุมชนนั่งอยู่ในที่นี้ด้วย จะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ มาตรฐานได้มาอย่างไร 
จะได้นําเข้าที่ประชุมอีกครั้ง จริงแล้วก็ยึดราคากลางมาตรฐาน แต่ถ้าไม่มีมาตรฐานไม่ผ่านทาง
จังหวัดก็จะลําบากอีก ขอหารือสักครู่ครับ เดี๋ยวจะให้คนที่กําหนดราคากลางได้มาชี้แจงทราบ
ที่มาที่ไปครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา เชิญครับ      

จ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา 
เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ กระผมจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ 
อัศวเรขา ขออนุญาตชี้แจงในคุณลักษณะพ้ืนฐานที่ เป็น ไปตามกระทรวง ICT ประจําปี         
พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ซึ่งระบุไว้ในข้อที่ 2 ที่ระบุว่ามี Frame Rate ไม่น้อย
กว่า 25 ภาพ ซึ่งขออนุญาตชี้แจงในส่วนที่ขัดแย้งกันนะครับ คือไม่น้อยกว่าคือจะดีกว่าก็ได้      
ซึ่งจะเขียนในสเปคหรือในคุณลักษณะว่าเป็นไปอย่างอ่ืนของข้อกําหนดไอซีทีไม่ได้ในส่วนนี้นะ
ครับ และในส่วนของกล้อง 360 องศา ที่มีการปรับมุมมองที่โดยปกติแล้วจะต้องมีการควบคุม
ตลอดเวลา ซึ่งถ้าเทียบความจําเป็นแล้ว จากการวางมุมกล้องมาเปลี่ยนเป็นกล้อง FIX คือกล้องที่
มีมุมมองคงที่ไม่ได้ต่างอะไรกัน มุมจะคลอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ติดตั้ง โดยที่ไม่ต้องมีตู้คอนโทรน       
ตู้ที่ควบคุมอยู่ตลอดเวลาจะประหยัดคนไป 1 คน ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ เชิญครับ      

ดาบต ารวจไพโรจน์ ภิญโญ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมดาบตํารวจไพโรจน์ ภิญโญ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง พอจะเข้าใจนะครับว่า ICT มีการกําหนดว่าตรงนี้จะต้องมีภาพไม่น้อยกว่า 
25 ภาพต่อวินาที จะเก็บไปเท่าไหร่ การแพน 360 องศาก็ถือว่าทุกกล้องอยู่ในลักษณะ     
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360 ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา เชิญครับ      

จ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา 
เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ กระผมจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ 
อัศวเรขา ถ้าจะเดินไป เท่าไหร่ถือว่าดีกว่า จะอยู่ในรัศมีครับ ซึ่งกล้อง 360 ขออนุญาตชี้แจง
เผื่อบางท่านยังไม่เข้าใจ 360 องศา นี้คือกล้องที่ปรับมุมมองคงที่ 360 องศา จะไม่ใช่มองว่า
เห็นรอบด้านจะเห็นแค่จุดใดจุดหนึ่ง ก็ต่อเมื่อผู้ที่ควบคุมตั้งไปทางนั้น มีค่าเท่ากับมุมมองคงที่     
1 ตัว ก็คือส่องทางไหนจะส่องทางนั้น นอกจากว่าเราจะปรับเปลี่ยนเอง หมุนซ้าย -ขวา           
อยู่ที่คนควบคุมครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุณปฏิภาณ เสนะคุณ เชิญครับ      

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายปฏิภาณ 
เสนะคุณ เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง จากข้อสงสัยเรื่องกล้อง 360 องศา คือหมายความ
ว่ากล้อง FIX หมุนไปทางไหนก็คือ มองได้ทางเดียวใช่หรือไม่ และกล้อง 360 องศา คล้ายกล้อง 
FIX เหมือนกันแต่ว่าเราสามารที่จะแพนไปทางไหนอยู่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุม คือกล้องเดิมไม่
สามารถหมุนได้ คือที่ใดที่หนึ่ง แต่กล้อง 360 องศา หันได้ทั่ว แต่ต้องมีคนมาควบคุมปรับแนว
ถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ      

นายวิชัย พลายด้วง 

สมาชิกสภาเทศบาล 
กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย       
พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่านประธานสภาเทศบาล จริง ๆ ผมเข้าใจเรื่องกล้อง
วงจรปิด แต่ผมมาติดใจในเรื่องการติดตั้งไม่เข้าใจว่าจะติดตั้งตรงไหน ชุมชนไหนที่น่าจะติดตั้ง 
ผมไม่เข้าใจตรงนี้ เพราะเราใช้ประโยชน์สูงสุดในการจับจ้องในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนแต่
ละวัน วันก่อนถ้าจําไม่ผิด ติดตั้งที่ถํ้าตลอด แต่ในวันนี้จะติดตั้งบริเวณไหนบ้าง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา เชิญครับ      

จ่าอากาศเอกณัฏฐ์ อัศวเรขา 
เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญงาน 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ กระผมจ่าอากาศเอกณัฏฐ์ 
อัศวเรขา ขออนุญาตนะครับ ตามท่ีได้สํารวจมีการร้องขอมาจากชุมชนให้ขอติดตั้งกล้อง CCTV 

1. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล  จํานวน 4 ตัว 

2. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

3. ชุมชนโดมทองธานี 
4. ชุมชนหลังโรงพยาบาล 

5. ชุมชนประชาอุทิศ 

6. ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

7. ชุมชนบ้านในหวัง 

ซึ่งกรณีการระบุจุดติดตั้งได้เข้าไปสํารวจพ้ืนที่และพบปะกับประธานชุมชนหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลและชี้จุดให้ 
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นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์
พระสีวลีและรื้อถอนห้อง เก็บพัสดุในศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง 
ขอรับความเห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลีและรื้อถอนห้อง เก็บพัสดุใน
ศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอรับความเห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลีและรื้อถอนห้องเก็บ
พัสดุในศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  และจะทําการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุแห่งใหม่ ในบริเวณชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา 

เหตุผล 

ด้วยชุมชนหมู่บ้านพัฒนา มีความประสงค์จะดําเนินการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐาน    
องค์พระสีวลี เพ่ือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านในชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป ในการ
ก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลี ต้องใช้พ้ืนที่บริเวณห้องเก็บพัสดุ จึงจําเป็นต้องรื้อถอน
ห้องเก็บพัสดุดังกล่าว ซึ่งอยู่ในศาลาชุมชนและจะทําการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุหลังใหม่ในบริเวณ
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดย น.ส.เยาวมาศ เลิศวนพัฒนา เป็นผู้สนับสนุนเงินงบประมาณทั้งหมด 
ในการรื้อถอนฯ และก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลี พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม
และสวยงามต่อไป 

เนื่องจาก ห้องเก็บพัสดุดังกล่าว ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่ งต่อเติมจากศาลาชุมชนเป็นห้องเก็บพัสดุ             
และงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่วนหนึ่ง/เทศบาลสมทบส่วนหนึ่ง เพ่ือก่อสร้างศาลา
ชุมชนฯ อนึ่งในการรื้อถอนห้องเก็บพัสดุซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการ
ก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลีจะต้องได้รับ  ความยินยอมจากประชาชนในชุมชนและ
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพัฒนาได้ทําการประชุม        
เพ่ือขอมติในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐาน  องค์พระสีวลีและรื้อถอนห้องเก็บพัสดุดังกล่าว
ข้างต้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้ดําเนินการรื้อถอนห้องเก็บพัสดุและ
ก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลี (ดังรายงานการประชุมแนบท้าย) 

ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติ ต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือขอรับความเห็นชอบในการ
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ก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลีและรื้อถอนห้องเก็บพัสดุในศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา  
ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ        
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์
พระสีวลีและรื้อถอนห้อง เก็บพัสดุในศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เห็นชอบ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการก่อสร้างฐานที่ประดิษฐานองค์พระสีวลีและรื้อถอนห้อง เก็บพัสดุในศาลา
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart Card Reader) เพ่ือใช้ในการปฎิบัติงานให้กับส่วนราชการภายในเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือบริการประชาชน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย 

โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดเงินเดือน 
ประเภท 

- เงินเดือนพนักงาน                เป็นเงิน    11,900  บาท 
           รวมเป็นเงิน     11,900     บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
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หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๑๗ เครื่อง ๆ 
ละ ๗๐๐ บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้)   เป็นเงิน 11,900  บาท 

                  รวมเป็นเงิน   11,900  บาท 

การโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณาอนุมัติต าม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการการโอนงบประมาณดังกล่าว งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓        
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

                                     รายละเอียดเอกสารแนบท้ายญัตติ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี        

พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนมีนาคม 2562   
 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

- สามารถอ่านและเขี ยนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)            
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts, 

3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

-  การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน ๑๗ 
เครื่อง เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐ บาท ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 10 แบบ ผ ๐๘ หน้าที่ 37 ลําดับที่ 1 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบาย
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น้ําภายในวัดชัยชุมพล เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง 
ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล  งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ภายในวัดชัยชุมพล งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล งบประมาณ ๑,๑๙๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามที่สภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี           
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่  ๑๒  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น 

เนื่องจากภายหลังวัดชัยชุมพล ได้มีหนังสือที่ พิเศษ/๒๕๖๒ เจ้าอาวาสวัดชัยชุมพล    
แจ้งว่าไม่อนุญาตให้ทําการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล     
เพราะกระทบต่อทัศนียภาพที่สวยงามภายในวัดชัยชุมพล ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงเสนอญัตติ
ต่อสภาท้องถิ่น ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล 
และโอนเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืนแทน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการ    
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล งบประมาณ ๑,๑๙๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ 

นายวิชัย  พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ญัตติขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล 
ผมเข้าใจ เราผ่านวาระตรงนี้ไปในสภาแห่งนี้ แต่ที่เรามายกเลิกแสดงว่าท่านเจ้าอาวาสไม่ให้ใช้
สถานที่ในการทํากิจกรรม ทําโครงการ ใช่หรือไม่ตรงนี้ แล้วเราเข้าใจแล้วหรือยังว่าช่างที่
ออกแบบเข้าไปทําในสถานที่ของวัด ทําบริเวณใด เพราะว่าที่เจ้าอาวาสไม่อนุญาต ผมเข้าใจได้
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการของวัด เพราะว่าไปกระทบเหลี่ยมอุโบสถ ผมรู้มาและถ้าตรงนี้เรา
วางแปลนวางแผนให้ดี น้ําที่ไหลผ่านเข้าวัด เราจะระบายตรงไหน ถ้าช่างออกแบบตรงนี้ก็จะไม่มี
ปัญหาตรงนี้โอเคนะครับ ผมเข้าใจว่าเมื่อเราผ่านญัตติไปแล้วเราก็ต้องมีโครงการใหม่ ขอยกเลิกก็
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ไม่เป็นไร แต่ผมคิดอยู่ว่างบประมาณล้านกว่าบาท เราจะไปทําโครงการอะไร ขอให้ผู้บริหารได้
ชี้แจงด้วยว่า เราจะได้บอกชาวบ้านได้ถูกว่างบตรงนี้ที่ลงในเขต 3 เพ่ือพัฒนาในเขต 3 เราไม่ได้
แล้ว เราจะไปทําตรงไหนอีกหรือว่าเราจะไปทําหมู่บ้านโดมทอง ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมคิดว่าสิ่งที่ เรา
ดําเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ก็ขอเรียนว่ตอนออกแบบเจ้าอาวาสที่รักษาการคนเก่าอนุญาต   
เราถึงนําเข้าสู่สภาเพ่ือการพิจารณาตามรูปแบบ แล้วก็มีการอนุญาตให้ก่อสร้างเรียบร้อย         
แต่หลังจากที่มีเจ้าอาวาสที่มารักษาการองค์ใหม่ ท่านบอกว่า กลัวว่าแนวท่อระบายน้ําที่ขุดแล้ว 
มันอาจจะทําให้โบสถ์ทรุด ขอให้ทางเทศบาลยกเลิกก่อนตามหนังสือที่แนบท้ายมา ผมคิดว่าเรา
ไม่ควรที่จะขัดแย้ง และเรียนกับท่านว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมจะยกเลิกให้แล้วก็ให้ทาง
ผู้อํานวยการกองช่าง ทางวิศวะของเทศบาลเข้ามาหารือกับท่าน แล้วให้ท่านเป็นคนกําหนดแนว
ก็เลยเป็นที่มาของการยกเลิก ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี  - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการดําเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง 
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาล และเลขานุการเทศบาล) 

มติที่ประชุมสภา อนุมัติใหย้กเลิกการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในวัดชัยชุมพล 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถขุดไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติเรื่อง 
ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค จํานวน ๑ คัน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
รถขุดไฮดรอลิค จํานวน ๑ คัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิค จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๒ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดไฮดรอลิค จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) นั้น 
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เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท รถขุดไฮดรอลิค 
จํานวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว      
ดังนั้น จึงยกเลิกการประกวดราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพ่ือยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น   

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขอยกเลิกการดําเนินการโครงการดังกล่าว และโอนเงิน
งบประมาณไปใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืนแทน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน      
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิค จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท
ถ้วน) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความ
นับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหย้กเลิกการด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดไฮดรอลิก จ านวน 1 คัน 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนน
ประชาอุทิศ ซอย 8 เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ 
ซอย 8 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนน
ประชาอุทิศ ซอย ๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๒ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย ๘ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ๒๕๖๒ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย ๘ งบประมาณ 
๖๔๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจาก นางพูลผล วงศ์วรชาติ ได้อ้างว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดําเนินการก่อสร้าง               
ถนนประชาอุทิศ ซอย ๘ รุกล้ําที่ดินคิดเป็นเนื้อที่ ๓๗ ตารางวาเศษ ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง   
จึงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณประชาอุทิศ    
ซอย ๘ จากการตรวจสอบ ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็น
ทางเข้าออก ถนนใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔0 และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ทําการ
ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ํา โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้ง ทําให้ถนน
ดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นทางสาธารณะจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงไม่จําเป็นต้องซื้อที่ดิน
บริเวณดังกล่าวอีก ดังนั้น นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้มอบหมาย 
ให้กองช่างยกเลิกการดําเนินการโครงการดังกล่าว และโอนเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การอ่ืนแทน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดําเนินการ           
โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย ๘ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนสี่
หมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป       
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดิน
บริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 8 กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติใหย้กเลิกการด าเนินโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 8 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 10 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการโครงการ
ปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพ บ้านในหวัง เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงทาง
จักรยานเลียบคลองท่าแพ บ้านในหวัง ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่า
แพบ้านในหวัง งบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข       
ฉบับที่  ๘/๒๕๖๒ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่ าแพบ้านในหวัง           
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เพ่ือดําเนินการ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับ และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็น      
เทศบัญญัติแล้ว นั้น    

ด้วยทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวัง เป็นทางจักรยานเลียบล าคลองประชาชน
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปั่นจักรยาน และรถจักรยานยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ ปัจจุบัน
สภาพทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวังเกิดการช ารุด เพ่ือให้ประชาชนได้รั บความ
สะดวก และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงมีความประสงค์
ปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวัง  แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๒  มิได้ตั้งงบประมาณได ้ดังนั้น นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
สั่งการให้กองช่างด าเนินการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวัง ดังกล่าว โดยขอ
จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการโครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวัง 
งบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน สังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือนร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ตามที่กฎหมาย
กําหนด” 

ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือจ่ายดําเนินการโครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพบ้านในหวัง งบประมาณ 
๙๒๗,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชร
ดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการ
โครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพ บ้านในหวัง กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงทางจักรยานเลียบคลองท่าแพ 
บ้านในหวัง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อเป็นระเบียบวาระที่  11  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี           
พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้าง
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ซ่อมเปลี่ยนแปลงนาฬิกาหอ) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายสมใจ  สมศิริ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายสมใจ สมศิริ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ให้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนแปลงนาฬิกาหอ) ตามหลักการ
และเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยน นาฬิกาหอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
     เพ่ือจ้างซ่อมเปลี่ยน นาฬิกาหอ ขนาด ๑.๕๐ เมตร  

 แบบเปลือย ๓ ด้าน จํานวน ๑ ชุด นาฬิกาหอ ๑ ชุด ประกอบด้วย 
๑. นาฬิกามาสเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง 
๒. แกนกลางนาฬิกาหอ (Differential movement 4 out[ut) จํานวน ๑ ชุด 
๓. เครื่องนาฬิกาหอ จํานวน ๓ ชุด 
๔. เข็มยาว + เข็มสั้น + ตัวเลข จํานวน ๓ ชุด   

                                         เป็นเงิน       ๑๖๐,๕๐๐.-   บาท  
            รวมเป็นเงิน  ๑๖๐,๕๐๐.-  บาท 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล  

                                                         เป็นเงิน     ๑๖๐,๕๐๐-      บาท 
                                                    รวมเป็นเงิน    ๑๖๐,๕๐๐-      บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข      
ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๒ ได้บรรจุโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยน นาฬิกาหอ ประกอบกับเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองทุ่ งสง  และผู้ ว่ าราชการจั งหวัดนครศรี ธรรมราชตามลํ าดับ                  
และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว นั้น 
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ด้วยหอนาฬิกาเมืองทุ่งสงถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและผู้คนผ่านไปมาสามารถเห็นได้
ชัดเจน ปัจจุบันนาฬิกาหอ เทศบาลเมืองทุ่งสงเกิดการชํารุด จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนนาฬิกาหอให้มีสภาพสมบูรณ์และกลับมาอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ 
แต่เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้งงบประมาณได้ ดังนั้น เทศบาลเมือง    
ทุ่งสง จึงมีความประสงค์ดําเนินการโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยน นาฬิกาหอ ดังกล่าว โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยน นาฬิกาหอ เป็นเงิน  
๑๖๐,๕๐๐-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะ
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่             
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างเชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี           
พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้าง
ซ่อมเปลี่ยนแปลงนาฬิกาหอ) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนแปลงนาฬิกาหอ) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  12 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) เชิญคณะผู้บริหารครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรี
เมืองทุ่งสง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติม
ร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้.- 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
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แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม 
โดยทําการ ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม กั้นพ้ืนที่ขายของ 
ด้านล่างใต้ถุนอาคารจากเดิม  ๔  ห้อง ให้เป็น  ๘  ห้อง  
ตามรายการประกอบแบบ เลขที่ ช. ๘๑/๖๑ เป็นเงิน       ๔๖๘,๔๐๐.-  บาท 
      รวมเป็นเงิน  ๔๖๘,๔๐๐.-   บาท  

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําภายในวัดชัยชุมพล 
                                                       เป็นเงิน     ๔๖๘,๔๐๐.-    บาท 
     รวมเป็นเงิน     ๔๖๘,๔๐๐.-     บาท 

เหตุผล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความ
ประสงค์ดําเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้า ใต้อาคารศาลาประชาคม งบประมาณ 
๔๖๘,๔๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น 

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้ตั้ งงบประมาณไว้  ดังนั้น           
เพ่ือดําเนินการโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทโครงการปรับปรุง
ต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร ศาลาประชาคม เป็นเงิน ๔๖๘,๔๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ  ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคาร
ศาลาประชาคมตามรายเอียดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรด
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ      
นายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติบ้างครับ เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 
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นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ที่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเทศบาลต้องการจัดให้เป็นระเบียบ เพราะฉะนั้นแม่ค้าเข้ามาขายในที่
เดียวกัน ผมเป็นห่วงนะครับว่า เราจัดตรงนี้แม่ค้าจะยอมเข้ามาขายโดยดีหรือไม่ สมมุติว่าจัด
เสร็จ เข้ามาขายเรียบร้อย หากขายไม่ได้แล้วจะกลับไปขายที่เดิม จะให้ขายหรือไม่ หรือเราจะทํา
อย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ในการจัดระเบียบ
บ้านเมือง ผมคิดว่าการประชุมประชาคมในห้องประชุมแห่งนี้ในเรื่องการจัดระเบียบจราจร    
แบบบูรณาการอําเภอทุ่งสง ก็เป็นจุดหนึ่งที่คณะกรรมการได้พิจารณาว่าแม่ค้าที่อยู่สี่แยกชัยชุม
พลหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ควรที่จะมีการปรับย้าย เมื่อเรามีสถานที่ให้ ผมคิดว่าระยะ
หนึ่งคนอาจจะไม่เคยชินนะครับ ผ่านไป 2 – 3 เดือน ที่จอดรถสะดวก มันจะปรับตัวให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เรากําหนด ผมคิดว่าตรงนี้ ไม่ต้องเป็นเพิง ค้าขายฝนตก แดดออกก็สะดวก       
ผมคิดว่าเป็นมติที่เราจําเป็นจะต้องทําแล้วก็ยืดระเบียบจะกลับไปขายที่เดิมไม่ได้ เพราะว่า
เทศกิจที่ดําเนินการอยู่ก็ว่าไปตามระเบียบ ดังนั้น สิ่งที่เรากําหนดแล้วให้บริการในส่วนนี้ 100 % 

ผมคิดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบนะครับ ไม่ใช่บอกว่าจากเดิมที่ขายได้ 3,000    
ในระยะแรกขายไม่ได้เลย ผมคิดว่าความเคยชินในการประชาสัมพันธ์ เทศบาลจะช่วยอีกทาง
หนึ่ง ประกอบกับเวลามีกิจกรรมอะไรต่าง ๆ มันจะช่วยให้สถานที่แห่งนี้ยิ่งขายดีมากยิ่งขึ้น     
และการจอดรถก็สะดวก สําหรับผู้ที่จะมาจับจ่ายซื้อของกินในช่วงเที่ยงอะไรต่าง ๆ เป็นการจัด
ระเบียบที่ถูกต้อง ผมคิดว่าหลักโภชนาการที่จะมาอยู่ตรงนี้ ทําให้เกิดความสะอาดแล้วก็          
ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ทางเทศบาลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะสามารถควบคุม    
ได้ง่าย การคัดแยกเศษอาหารอะไรต่าง ๆ เป็นระเบียบของเมือง ผมคิดว่าตรงสําคัญนะครับ         
จึงดําเนินการเป็นญัตติเสนอต่อสภาเพ่ือขออนุมัติในการดําเนินการเพราะว่าเดิมมีอยู่ 4 ห้อง    
เราเพิ่มให้เพ่ือครบกับจํานวนที่อยู่บริเวณนั้น ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญคุณโสภณ โมรา เชิญครับ 

นายโสภณ  โมรา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ตรงนี้ผมพอเข้าใจแล้วครับ ผมและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนคงเข้าใจนะครับและ
ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ๆ ว่าช่วย ๆ บอกประชาชนให้ทราบว่าที่เขาจัดแบบนี้เพ่ือความเป็น
ระเบียบและจอดรถก็ปลอดภัยต่อไปให้เด็ก นักเรียน ข้ามสะพานมา และให้รถมาจอดรอรับหน้า
ศาลาประชาคม เข้าใจแบบนั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผมคิดว่ามันค่อย ๆ ปรับ
ไปนะครับ ในบางเรื่องเราจะดําเนินการทันที มันต้องใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ร่วมกัน ผม
คิดว่าตรงนี้การมีส่วนร่วม ความสะดวก ผู้ปกครองเองเราก็มองถึงเรื่องการสัญจรด้วย ในเขตที่
สามารถจอดได้เราก็ควรที่จะให้จอดหน้าโรงเรียน เพราะเราตีขาวแดงอยู่แล้ว ผมคิดว่าเราจะไป
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ห้ามทั้งหมดต้องดูเหตุผลด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกครับ เชิญครับ 

- ไม่มี    - 

ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี          
พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการ
ปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลาประชาคม) กรุณายกมือครับ 

นายปฏิภาณ  เสนะคุณ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อนุมัติ 11 เสียง  
(ไม่รวมประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าใต้อาคารศาลา
ประชาคม) 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหรือสอบถาม      
คณะผู้บริหาร เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ และประธานชุมชน ขอเรียน
ให้ทราบว่า ห้องประชุมแห่งนี้ได้พิจารณาแล้วว่าต่อไปจะทําเป็นศูนย์ภัยพิบัติของลุ่มน้ําตรัง 
เนื่องจากว่าทางเทศบาลได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เตือนภัยของลุ่มน้ําตรังตอนบน ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 นี้ จะเอารายละเอียดทั้งหมดนําเข้าแผนของเทศบาล 5 ปี วันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 จะกําหนดในการประชุมเพ่ือที่จะปรับปรุงห้องแห่งนี้เนื่องจากว่าเรา ได้รับ
พระมหากกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จะมา
เป็นประธานในพิธีเปิด ตอนแรกที่เรากําหนดที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย คิดว่าถ้าพิธีเปิด         
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มาเปิด สถานที่บรรเทาดูไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร ผมคิดว่าห้องประชุมแห่งนี้เป็นศูนย์ที่เหมาะแล้วก็ใช้ในอนาคตที่ยั่งยืน
เนื่องจากว่าอาคารหลังใหม่เตรียมในเรื่องห้องประชุม ดําเนินการอยู่ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน 8 เดือน
คงจะแล้วเสร็จในระหว่างที่เราจะประชุมสภาในครั้งต่อไปก็จะใช้ในสวนพฤกษาสิรินธร            
ก็ขอเรียนท่านสมาชิกเพ่ือทราบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะดําเนินการในส่วนนี้ที่จะให้สมพระเกียรติ 
แล้วก็เป็นศูนย์แห่งเดียวของภาคใต้ที่จะได้เปิดและวันนี้มูลนิธิเพ่ือนพ่ึงภา หลังจากเลิกประชุม
สภาในช่วงบ่ายเขาจะมาดูห้องแห่งนี้พร้อมจะดําเนินการในการติดตั้ง อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องแห่ง
นี้และในอนาคตเราจะย้าย CCTV มาอยู่ที่แห่งนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ควบคุมเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัยที่แท้จริง หลังจากประชุมสภา เสร็จขอแจ้งที่ประชุม คุณแม่พ่ีนุกูล (เรือนจํา) เสียชีวิต          
ท่านมีส่วนร่วมในการปฎิบัติงานกับทางเทศบาล เรียนไปร่วมงานด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับ เชิญคุณวิชัย พลายด้วง เชิญครับ      

นายวิชัย พลายด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ ผ่านไปคณะผู้บริหาร 
กระผมนายวิชัย พลายด้วง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอ่ืน ๆ           
เราผ่านมาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในอําเภอทุ่งสงตั้งแต่ เรื่องอุทกภัยและเรื่องต่างๆ แต่งบซ่อมแซม
ดูแลถนนหนทางภายในแต่ละพ้ืนที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ผมกราบเรียนท่านประธานฯตรงนี้ได้เลยว่า 
อย่างน้อยท่ีสุด ซอยข้างหลังโรงพยาบาลหน้าวัดชัยชุมพล หน้าประตูวัด สัญจรไม่ได้ อยากกราบ
เรียนท่านประธานว่าให้ผู้บริหารเข้าไปบูรณาซ่อมแซมตรงนั่น เป็นที่สัญจรของประชาชน       
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นอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ ที่เข้ามาติดต่อในโรงพยาบาล และอีก 1 เรื่อง อยากจะถามท่านประธาน 
ถนนหมู่บ้านพัฒนาสายที่ออกไปถนนเอเซีย เมื่อก่อนเข้าผมจําได้สะพานตรงนั้น มีราวสะพานแต่
ตอนนี้มันไม่มีเอากรวยแท่งแบริเออร์ ไปตั้งขวาง ไม่ต้องเอาไปตั้งไว้ กลัวเกิดปัญหาเพราะถนน
ตรงนั้นซ่อมแซมดีแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ตีเส้นประข้างถนนตาเหล่หรืออย่างไรผมไม่เข้าใจผมขี่รถไป
เวลาค่ํา ๆ คดเค้ียวเหมือนงูเลื่อนเส้นถนนหมู่บ้านพัฒนา ขอบคุณครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

รับดําเนินการให้ครับ 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ท่านนายกเทศมนตรีรับทราบแล้วครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 

- ไม่มี   - 

ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีสําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี       
พ.ศ.2562 ก็หมดวาระลงเท่านี้ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
                                                    ปฏิภาณ เสนะคุณ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายปฏิภาณ  เสนะคุณ) 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqm76jlffiAhWCbisKHWe1BssQBQgsKAA

